



พันเอก ธีรวัฒน์ บุญเพ็ญ

นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๓๕ เลขประจำตัว ๒๐๔๘๒

รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๘

สาขาพัฒนาสังคม



ประวัติ

เดิมชื่อ ยุทธนา บุญเพ็ญ เป็นบุตรของ ร้อยตรี สุรินทร์ บุญเพ็ญ และ นางยุพิน บุญเพ็ญ เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ที่ จังหวัดราชบุรี

สมรสกับ พันโทหญิง จิตรลดา บุญเพ็ญ มีบุตรด้วยกันสองคน คือเด็กหญิงมณีจันทร์ บุญเพ็ญ อายุ ๔ ปี เด็กหญิงมณีรัตน บุญเพ็ญ อายุ ๑ ปี

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนนครูณราชบุรี และศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๔ จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จากนั้นได้สอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๓๕



และเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๔๖ พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อนๆให้เป็นนักเรียนบังคับบัญชา ตำแหน่ง หัวหน้ากองร้อย ของนักเรียนใหม่ ทั้งในโรงเรียน เตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเป็นตัวแทนของรุ่นในการถ่ายทอดปลูกฝัง อุดมการณ์ฝึกระเบียบวินัยให้แก่รุ่นน้อง ส่วนในด้าน วิชาการ พันเอก ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า สื่อสาร จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และระดับปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง





ตำแหน่งที่สำคัญ ในการรับราชการ

ในปี ๒๕๔๒ ได้รับราชการ ในตำแหน่ง ผู้ตรวจการณ์หน้า กองร้อยปืนใหญ่สนาม กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๒ รักษาพระองค์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ รักษาพระองค์ จังหวัด ปราจีนบุรี และได้ก้าวหน้าตามแนวทางรับราชการ จนถึงตำแหน่งนายทหารยุทธการและการฝึก ของหน่วย ห่วงการรับราชการในกองพลทหารราบ ที่ ๒ รักษาพระองค์ได้มีโอกาสเข้ามาถวายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในหน่วยนายทหารเสริมกำลัง พิเศษ อยู่หลายวาระ จนเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ ๘๗ หลังสำเร็จการศึกษา ได้เลือกรับราชการในหน่วย บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จนได้รับ ตำแหน่งสำคัญต่อมาคือ รองผู้บังคับกองพันทหาร ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน รวมถึง ได้มีประสบการณ์ในการทำงานให้ผู้บังคับบัญชา ชั้นสูงของกองทัพที่กองบัญชาการกองทัพบก โดยทำงานเป็นฝ่ายเสนาธิการของ พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการ



ทหารบกและประชาชนคณะที่ปรึกษากองทัพบก และต่อมาในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์ประจำพระองค์ นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้มีโอกาส ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม วงศานุวงศ์



แรงบันดาลใจในการบรรยาย ตามรอยพระยุคลบาท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคน ทรงตรัสว่า **“ต้องระเบิดจากข้างใน”** หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาเสียก่อน แล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนำเอาความเจริญหรือบุคลากรจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชน หมู่บ้าน ที่ยังไม่ทันได้มีโอกาสจะเตรียมตัวหรือตั้งตัวที่จะรับ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดในการทำงานบรรยายลงพื้นที่

การได้รับการปลูกฝังจากครอบครัวตั้งแต่เด็กในเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและการนำแนวทางพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของครอบครัว เมื่อได้เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ตั้งแต่อายุ ๑๕ ปี พันเอก ธีรวัฒน์ บุญเพ็ญ จึงได้ตั้งปณิธานที่จะเป็นข้าราชการที่ดี ทำงานเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่นานัปการ มาจัดทำเป็นสื่อการสอนเพื่อถ่ายทอดไปสู่ประชาชน การได้มีโอกาสฝึกอบรมเป็นนักเรียนบังคับบัญชา ได้ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชน ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น และเมื่อได้เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ตัดสินใจที่จะเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในทุกแขนงที่ได้รับจากโรงเรียนนายร้อยมาเสริมสร้างประสบการณ์ใน

การทำงานเพื่อสังคมทั้งในชมรมพัฒนาสังคม, ชมรมเสาร์อาทิตย์, ชมรมดนตรีไทย, ชมรมพุทธศาสตร์, ชมรมไอที, ชมรมมวยไทยเลิศฤทธิ์ และชมรมอาวุชโบราณ เพื่อนำ

ความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือในปี ๒๕๕๑ พันเอก ธีรวัฒน์ บุญเพ็ญ ได้มีโอกาสเผ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับเพื่อนและรุ่นน้องในชมรมพัฒนาสังคม โดยได้เป็นผู้ถวายสมุดรายงานการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พร้อมทั้งได้รับฟังกระแสพระราชดำริส ความตอนหนึ่งว่า

“อยากให้พวกเรามาช่วยเป็นแขนขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ซึ่งเป็นกระแสพระราชดำริที่ทรงคุณค่ายิ่งและเป็นสิ่งเตือนใจให้ตนเองได้พึงระลึกเสมอว่า นับตั้งแต่บัดนี้จะต้องตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนให้มากขึ้น เพื่อให้คนไทยได้มาช่วยกันเป็นแขนขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อช่วยแบ่งเบาพระราชภาระที่พระองค์ทรงงานมาทั้งชีวิต ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานในวันนั้น





ซึ่งในสังคมปัจจุบัน วันนี้นักคนไทยได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานมาตลอดระยะเวลาของการครองราชย์ แต่คนไทยกลับไม่ค่อยสนใจในคำสอนที่พระองค์พระราชทานไว้และนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนั้นการนำคำสอนต่างๆ มาเผยแพร่ ให้ถึงระดับประชาชนทั่วไปจึงมีความสำคัญยิ่งในสังคมไทยยุคปัจจุบัน

พันเอก ธีรวัฒน์ บุญเพ็ญ ได้เริ่มบรรยายตามรอยพระยุคลบาทฝึกฝนทักษะการพูดด้วยตนเองจนมีความชำนาญ โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ซึ่งเป็นพลังประชาชนที่มีความสำคัญยิ่งของกองทัพ คือ พลทหารใหม่ โดยถ่ายทอดอุดมการณ์ การปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันให้มากขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เมื่อพลทหารเหล่านี้ได้ปลดประจำการ จะต้องไปเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และสามารถทำงานในภาคประชาชนเป็นกำลังสำคัญของชาติ นำพาชุมชนรวมพลังกันทำงานเพื่อเสียสละให้ส่วนรวม สอดคล้องกับแนวทางของกองทัพ และเพื่อการเสริมสร้างการพัฒนากองทัพอย่างยั่งยืน พร้อมได้ขยายผลโดยการบรรยายให้แก่นักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อไปปลูกฝังอุดมการณ์ให้นักเรียนนายสิบทุกคน เมื่อจบการศึกษาแล้วไปเป็นครูฝึกทหารใหม่ที่มีคุณภาพ

หลังจากนั้นจึงได้เริ่มขยายผล ไปสู่ภาคการศึกษา ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเริ่มต้นจากนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

ครูอาจารย์ ให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันหลัก และหน้าที่พลเมือง การสอนให้รู้เท่าทันสถานการณ์ประเทศ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยรอบบ้าน การสอนให้เรียนรู้ **“ต้นแบบที่ดี”** สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาถึงเป้าหมายของสถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนาวิสัยทัศน์จะเกิดขึ้นต้องเกิดจากการปลูกฝังอย่างต่อเนื่อง ช้า ๆ บ่อย ๆ สอนให้เด็กได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ ชี้ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ความผิดพลาด ควรชี้ให้เห็นถึงผลลบที่จะเกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดยใช้กลยุทธ์ คือ การนำสถานการณ์ในปัจจุบันมาเป็นประโยชน์ ซึ่งต่อมาก็จะได้มีเครือข่ายอาจารย์ นิสิตนักศึกษา เพื่อเป็นแรงผลักดัน **“การสร้างแกนนำนักศึกษาขับเคลื่อน”** ให้มีอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในระดับมหาวิทยาลัย และประการสำคัญคือเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงของชาติ กองทัพยังสามารถให้ข้อมูลที่สำคัญแก่อาจารย์ในสถาบันการศึกษา ได้ช่วยขยายองค์ความรู้ สถานการณ์ด้านความมั่นคงตามสถานศึกษาแทนกองทัพได้เป็นอย่างดี



ในส่วนของระดับนโยบายของชาติ พันเอก ธิรวัฒน์ บุญเพ็ญ เข้าไปสร้างแรงบันดาลใจให้แก่หน่วยงานราชการหลายกระทรวง ทบวงกรม รวมถึงเหล่าทัพต่างๆ โดยอบรม **“ตามรอยพระยุคลบาท”** ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง กลาง และระดับผู้ปฏิบัติงาน และได้สร้างวิทยากรเพื่อช่วยต่อยอด ขยายผลลงไปในพื้นที่อีกด้วย และสิ่งสำคัญที่สุด คือ การเข้าไปแก้ไขปัญหามาของประชาชนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ให้หันกลับมาใช้ยุทธศาสตร์พัฒนา มาแก้ไขชุมชนอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาความขัดแย้งการแตกความสามัคคีในสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความยากจน โดยเข้าไปขับเคลื่อนให้ชุมชนกลับมาหลอมรวมใจ ได้ร่วมพระบารมี ร่วมทำงาน ร่วมคิด ร่วมแก้ไข โดยนึกถึงประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน





ผลงานที่สำคัญที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี ที่ได้ทำงานปิดทองหลังพระ

๑. เป็นวิทยากรตามรอยพระยุคลบาท
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒

๒. การเป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางการแก้ปัญหาหาสาเหตุติดด้วยปรัชญาตามรอยพระยุคลบาทให้แก่ผู้บริหาร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการเป็นวิทยากรโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดิน ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๕

๓. การเป็นวิทยากรให้ความรู้ถึง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประวัติศาสตร์ชาติไทย การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่เครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคตินิสิตนักศึกษาเอกชนชั้นเรียนเขตภาคกลาง (สกอ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ครอบคลุม ๘๐ สถาบันภาคกลาง

๔. การเป็นวิทยากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙

๕. การเป็นวิทยากรถ่ายทอดอุดมการณ์ให้แก่ข้าราชการของหน่วยงานทหาร ตำรวจ หน่วยงานราชการต่างๆ ที่ร้องขอในหลายๆ โครงการ อาทิ โครงการสร้างวิทยากรกระบวนการของกองทัพบก,โรงเรียนนายสิบทหารบก โครงการครอบครัวอบอุ่นกองทัพอากาศ จำนวน ๑๒ รุ่น , กองเรือยุทธการ, หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นต้น

๖. ในยุควิกฤตของชาติบ้านเมือง ในห้วงที่คนไทยต้องการความรักความสามัคคีของคนในชาติ ได้เป็นวิทยากรในโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันและสร้างความปรองดองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี เชียงใหม่ ลพบุรี อุบลราชธานี หนองบัวลำภู เป็นต้น

๗. การได้ผลิตสื่อที่นำมาประกอบการบรรยาย จนได้มีนักพูดระดับประเทศอีกท่านหนึ่งที่ได้กรุณาช่วยนำสื่อไปช่วยในการสร้างมวลชนให้ประชาชนมีความจงรักภักดีมากขึ้น คือ พันเอก นายแพทย์ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ในการช่วยดำเนินการในภาคประชาชน และได้มีวิทยากรอีกหลายท่านได้นำไปใช้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชาติ พร้อมกับได้นำลงไปเผยแพร่ใน YouTube จนมีคนเข้ามาชมไม่ต่ำกว่า ๔ ล้านคน และมีกลุ่มเครือข่ายนิสิตนักศึกษา สร้างกลุ่ม Facebook คือ **“เครือข่ายแขนขาของในหลวง”** เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนายกองค์การนักศึกษาในการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในอนาคต และช่วยเผยแพร่พระราชกรณียกิจอีกด้วย

๘. การบรรยายให้ความรู้กับพ่อ แม่ ดีเด่นของจังหวัดปราจีนบุรีในปี ๒๕๕๐-๒๕๕๑

ได้มีโอกาสเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ รายการ **“บ่ายนี้มีคำตอบ”** ทางช่อง ๙ อสมท. ในเรื่องของการแก้ปัญหาหาสาเหตุติด ในชุมชนและกลุ่มเยาวชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกด้วย





จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ขอรับการถ่ายทอดความรู้เรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดระยะเวลา กว่า ๒๐ ปี ที่ พันเอก ธีรวัฒน์ บุญเพ็ญ ใช้โอกาสบรรยายในภาคประชาชนซึ่งมีไม่น้อยกว่า ๓ แสนคน เพื่อสร้างพลังประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชาติเพียงมีความมุ่งมั่นเพียงเพื่อให้คนไทย ได้ปรับทัศนคติ จากเดิมที่อาจจะมองประโยชน์ส่วนตัวมาเป็นอันดับหนึ่ง ได้ปรับเปลี่ยนโดยสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนจากภายใน แล้วนำมาสู่

การพัฒนาสู่ภายนอกชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อยากรให้คนไทยหันกลับมาดูแลสังคม ชุมชน และแผ่นดินถิ่นเกิดให้มากขึ้น ให้ทุกคนได้มาช่วยดูแลโครงการพระราชดำริทุกโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงตรากตรำมาทั้งชีวิต ให้คงอยู่ต่อไปให้เกิดการพัฒนาและนำมาใช้ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ตามที่พระองค์ทรงตั้งพระราชปณิธานไว้

การที่ได้เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร จึงนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตที่ทำให้ค้นพบตัวเองว่าจะมีชีวิตทำอะไร เพื่อใคร การได้บรรยายเรื่องราวของพระองค์ท่านตั้งแต่เริ่มต้นการค้นคว้าความรู้จากในหนังสือต่างๆ และสารคดี แล้วนำไปเผยแพร่ จนบัดนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้เข้ามาถวายงานเป็นราชองครักษ์ประจำพระองค์ ทำให้มีความมั่นใจในสิ่งที่ตนเองได้ทุ่มเทมาทั้งชีวิตและจะทำงานอย่างสุดกำลังความสามารถ **เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง** พระองค์ท่าน และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้รุ่นน้องๆ ได้ก้าวมาทำงานเพื่อประชาชน เพราะนี่คือ การทำงานปิดทองหลังพระ



“ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี
จะขออาสาเป็นแขนขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จนชีวิตสูญสิ้นดินกลบกาย
จนกว่าชีวิตจะหาไม่”

